

Số: UBND-NN
V/v trả lời ý kiến, kiến nghị
của cử tri tại kỳ họp thứ 14
HĐND huyện khoá XX,
nhiệm kỳ 2021-2026

Bình Định, ngày 16 tháng 12 năm 2024

Thực hiện Công văn số 1781/UBND-TH ngày 09/12/2024 của UBND huyện Lương Tài v/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 14 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2024) khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 HĐND huyện,

Cử tri trong xã đề nghị: “Quan tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà văn hoá thôn Ngô Phần, Ngọc Trì.”

Căn cứ vào nhu cầu các công trình cơ sở hạ tầng nhằm phục vụ sản xuất và đời sống của người dân. Năm 2016-2017 UBND xã Bình Định đã rà soát các công trình hạ tầng trên địa bàn xã phục vụ đáp ứng tiêu chí xã nông thôn mới, bao gồm 26 công trình và đã được UBND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư, trong đó có Nhà văn hoá thôn Ngô Phần, Nhà văn hoá thôn Ngọc Trì là các công trình đã được UBND xã xác định ưu tiên xây dựng khi có vốn đầu tư.

Tuy nhiên, căn cứ Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND ngày 12/7/2021 của HĐND tỉnh Bắc Ninh v/v bãi bỏ Nghị quyết số 148/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Bắc Ninh ban hành quy định hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh v/v Ban hành quy định về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Theo quy định xây dựng nhà văn hoá thôn do UBND xã làm chủ đầu tư, UBND xã bố trí vốn cho dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách cấp xã.

Năm 2021 UBND xã đã lập tờ trình về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và được BCH Đảng bộ xã ban hành Nghị quyết lãnh đạo, HĐND xã ban hành nghị quyết giao cho UBND xã có kế hoạch tìm nguồn thu, thực hiện.

Với điều kiện Nguồn thu của UBND xã rất hạn hẹp, các khoản chi hiện nay đa phần là từ cấp trên điều tiết. Để xây dựng nhà văn hoá thôn cần một nguồn vốn lớn. Hiện nay, khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất xã Bình Định (ở Cổ Lãm và Ngô Phần) đã có Quyết định thu hồi đất, tuy nhiên không được sự đồng thuận của một số hộ dân thôn Cổ Lãm nên dự án chưa được tiến hành. UBND xã tiếp tục trình các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện các khu nhà ở đấu giá QSDĐ tại vị trí khác và các thửa đất xen kẽ, nhằm tạo vốn để đầu tư các công trình do UBND xã làm chủ đầu tư.

UBND xã đề nghị UBND huyện, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí tạo điều kiện xây dựng các công trình cấp thiết, để giúp địa phương có cơ sở khang trang hơn, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân, góp phần hoàn thiện các tiêu chí Thôn nông thôn mới kiểu mẫu, xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Vậy UBND xã Bình Định có ý kiến trả lời để cử tri nắm được./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- HĐND huyện;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hồng Quang